



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

เรื่อง คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษในสัดส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และแนวปฏิบัติเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ (๘.๕) ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดยให้คำนึงถึง (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร(ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง (ง) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการสอบปลายภาคปลายปี ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ดังกล่าวด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าว และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละทุ่มเทการทำงาน จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ จึงกำหนดให้รางวัลดีเด่นที่เป็นผลงาน สามารถให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษานั้น ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรณีพิเศษ ในสัดส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น มีดังนี้

๑.๑ ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑ งานศิลปหัตถกรรม หรือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

(OBEC AWARDS) ระดับชาติ

๑.๒ รางวัลนักเรียนหรือโรงเรียนพระราชทาน ระดับชาติ กิจกรรมละ ๑ รางวัล

๑.๓ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑ ระดับชาติ ในกิจกรรมที่มีกระบวนการสรรหาประกวด และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัล/ผลงาน ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ แต่งตั้งขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒